



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาศึกษาและติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มาให้ข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับแผนและโครงการของแต่ละจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย รวมทั้งได้เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดที่รับผิดชอบ อีกทั้งได้มีการติดตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการ ของจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดสรรวงเงินงบประมาณในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

โดยภายหลังจากการรับทราบข้อมูลร่วมกันแล้ว ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีข้อเสนอแนะร่วมกับส่วนราชการในประเด็นสำคัญ คือ การใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านโครงการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด วงเงินกว่า ๑๕,๘๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก ๗ หน่วยงาน โดยในปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า ๑๓,๗๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นแผนงานและโครงการ



ข่าวคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



ที่สามารถดำเนินการและลงนามได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินกว่า ๙,๐๐๐ ล้านบาท ในส่วนที่เหลือกว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท จะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ซึ่งอยู่ระหว่าง กระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



ทั้งนี้การใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวมีระยะเวลา ที่จำกัด จึงให้จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ที่มี องค์ประกอบจากหลายภาคส่วน รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาพิจารณาและกลั่นกรองแผนงาน และโครงการการแก้ไขปัญหาคือจำเป็นและเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลที่พร้อมดำเนินการ รวมทั้ง ไม่ขัดแย้งกับประชาชน ซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้ไข

ปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร อุบัติภัยโรค การรักษาระบบนิเวศ การสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างงาน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในแต่ละจังหวัด และการขอวงเงินงบประมาณต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท และจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการประเมินความเสียหายตามขนาดของพื้นที่ประสบภัยและตามจำนวนประชากร ของแต่ละจังหวัด รวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและผลผลิต ทางการเกษตรเสียหายที่ได้รับการชดเชยไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท แต่ในสภาพข้อเท็จจริงเกษตรกรจะมีต้นทุน การผลิตสูงมากกว่าค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอัตราการจัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้มีความเหมาะสม และการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ที่สามารถคาดการณ์ ปริมาณน้ำฝนและพื้นที่ฝนตกได้อย่างแม่นยำจะช่วยให้การวางแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ด้านภัยแล้งและอุทกภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการใช้งบประมาณผ่านโครงการแก้ไขและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านมา จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถติดตามการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างอิสระ



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



ซึ่งภายหลังจากการประชุม คณะกรรมการจะนำข้อมูลพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย มากำหนดแนวทางในการติดตามการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการของส่วนราชการอย่างเหมาะสม และแนวทางการติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา